

Số: *Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2023*

BÁO CÁO
Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5,
HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Báo cáo số 33/BC-TTHĐND, ngày 04/8/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện Công văn số 54/TTHĐND, ngày 04/8/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện, khóa XIV.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã⁽¹⁾ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực, ngành quản lý, rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND huyện trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Khóa XIV đảm bảo đúng trọng tâm, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cử tri, cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Đăk Na

1.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện đầu tư làm mới Thủy lợi Măng ve. Vì hiện nay Thủy lợi có khoảng 10 ha diện tích lúa và hoa màu không có nước tưới trong vụ Đông xuân.

Trả lời: Đối với nội dung này UBND huyện có ý kiến như sau. Hiện nay trung ương, tỉnh đã phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đối với kiến nghị của cử tri, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị có liên quan, UBND xã Đăk Na rà soát, cân đối thực hiện đầu tư trong giai đoạn khi cân đối được nguồn theo quy định. Trước mắt UBND huyện đề nghị UBND xã chủ động khắc phục để phục vụ sản xuất. Đề nghị UBND xã Đăk Na tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về mục tiêu đầu tư cũng như kế hoạch vốn thực hiện các CTMT quốc gia giai đoạn 2021-2025 để nhân dân trên địa bàn biết. Đồng thời tiến hành rà soát theo kiến nghị của cử tri, trường hợp cần thiết phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện điều chỉnh danh mục thực hiện trên địa bàn theo quy định.

1.2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành Y tế phun thuốc diệt muỗi trên địa bàn các thôn để đảm bảo sức khỏe cho bà con.

Trả lời: Theo ý kiến của Trung tâm Y tế huyện, tình hình dịch bệnh bệnh Sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông hiện đang ổn định; việc thực hiện công tác giám sát, xử lý ổ dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế và sự chỉ

(1) Công văn số 1916/UBND-VP, ngày 07/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

đạo của các cấp có thẩm quyền; Khi có các yếu tố nguy cơ gây bệnh Sốt xuất huyết Dengue, Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông sẽ phối hợp triển khai phun hóa chất diệt muỗi với điều kiện địa bàn xã phải thực hiện vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gây nhằm đảm bảo công tác phun hóa chất được hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí hóa chất. Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông sẵn sàng hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật phun hóa chất diệt muỗi cho người dân trên địa bàn xã khi có yêu cầu và địa phương đảm bảo nguồn lực thực hiện. Hiện nay, hóa chất diệt muỗi *Aedes aegypti* đáp ứng cho công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue tại Trung tâm Y tế huyện không còn; Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Y tế huyện tại Tờ trình số 18/YTTMR, ngày 17/7/2023 về việc xin kinh phí mua hóa chất diệt muỗi, Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem, bố trí, hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định.

2. Cử tri xã Đăk Sao

2.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ làm mới Nhà rông thôn Năng Nhỏ 1. Vì trong đợt mưa đá tháng 4/2023 Nhà rông đã bị sập, hư hỏng hoàn toàn.

Trả lời: Đối với các thiệt hại đã được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, trong đó có Nhà rông thôn Năng nhỏ 1. Đối với kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND xã Đăk Sao khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện (*Cơ quan thường trực là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*) và các đơn vị có liên quan tiến hành đánh giá hiện trạng công trình. Đồng thời tiến hành khái toán kinh phí khắc phục phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí và tiến hành khắc phục theo đúng quy định.

2.2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ban QLDA huyện sớm chi trả tiền đền bù thiệt hại diện tích xây dựng đập Thủy lợi Đăk Pờ Ang cho các hộ dân thôn Đăk Giá, Kon Cung công trình đã thi công từ năm 2019, đến nay bà con vẫn chưa nhận được tiền đền bù (*Ý kiến nhiều lần*).

Trả lời: Thủy lợi Đăk Pờ Ang và Thủy lợi Ta Chêng thuộc dự án: Thủy lợi xã Đăk Sao. Về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt Phương án bồi thường tại Quyết định số 511/QĐ-UBND, ngày 15/9/2021 với tổng số tiền đền bù cho các hộ dân là: **497.762.857** đồng. Tuy nhiên dự án này chưa phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đồng thời nguồn vốn năm 2023 không có để bố trí trả nợ chi phí bồi thường; Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trình thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, cân đối nguồn vốn năm 2024 để trả chi phí bồi thường cho các hộ dân (*thời gian dự kiến chi trả trong quý I/2024*).

2.3. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện đầu tư làm mới Thủy lợi Đăk Né 3, Thủy lợi đã bị hư hỏng do bão số 9 năm 2009, đến nay vẫn chưa được đầu tư làm mới nên nhiều diện tích lúa và hoa màu của bà con thôn Kạch lớn 1 và Kạch lớn 2 đã bị bỏ hoang do không có nước.

Trả lời: Nội dung này tương tự như ý kiến đã trả lời cho cử tri xã Đăk Na tại **Mục 1.1.** Đề nghị Phòng TCKH kiểm tra trách nhiệm việc bỏ sót danh mục trên để đưa vào đầu tư cho giai đoạn 2021 - 2025

2.4. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sớm sắp xếp, bố trí, di dời; dự án dân cư cho các hộ dân tại 02 thôn Năng lớn 1 và Năng nhỏ 1 để bà con an tâm, ổn định cuộc sống.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã đưa danh mục Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Sao huyện Tu Mơ Rông vào danh mục đầu tư giai đoạn 2023-2025 (tại các Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 và Quyết định 302/QĐ-UBND ngày 28/7/2023) với tổng mức đầu tư của dự án là 14.850 triệu đồng, trong đó Vốn NSTW: 13.500 triệu đồng. Hiện nay, đơn vị chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện) đang triển khai các bước chuẩn bị hồ sơ để triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, kịp thời thông tin đến Ủy ban nhân dân xã Đăk Sao và Nhân dân trên địa bàn được hưởng lợi biết, theo dõi, giám sát tình hình tiến độ thực hiện của dự án.

3. Cử tri xã Đăk Rơ Ông

Nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu diện tích khoảng 20 ha cho 03 thôn trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục thủy lợi Đăk Tờ Kan vì trong thời gian vừa qua các đợt mưa lớn đã vùi lấp nặng tại các đập đầu mối và toàn bộ tuyến đường ống.

Trả lời: Nội dung này tương tự như ý kiến đã trả lời cho cử tri xã Đăk Na tại **Mục 1.1.** UBND huyện đã giao cho Ban Quản lý dự án phối hợp UBND xã kiểm tra và tham mưu phương án cụ thể.

4. Cử tri xã Đăk Tờ Kan

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị cấp thẩm quyền tăng mức hỗ trợ nguồn vốn vay làm nhà đối với hộ nghèo theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ (về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025). Vì mức hỗ trợ hiện nay là 40 triệu đồng/01 hộ, không đủ để làm nhà.

Trả lời: UBND huyện ghi nhận nội dung kiến nghị trên của cử tri và sẽ có kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền (Trung ương) để đề xuất tăng mức cho vay. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, theo Quy định tại Điều 17, Chương III, Nghị định 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ thì mức cho vay đối với Nội dung “Cho vay hỗ trợ nhà ở” được quy định cụ thể như sau: “Mức cho vay do Ngân hàng chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 40 triệu đồng/hộ”. Với quy định nêu trên thì mức cho vay tối đa đối với nội dung hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ là 40 triệu đồng/hộ, vì vậy đề nghị UBND xã chủ động lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình, Chương trình mục tiêu quốc gia (Giảm nghèo bền

vững, Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN), các nguồn vốn huy động khác để thực hiện nội dung hỗ trợ nhà ở.

5. Cử tri xã Tê Xăng

5.1. Cử tri A Phun, thôn Tân Ba: có ý kiến phản ánh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm chỉ đạo BQL-XDCB huyện làm chủ đầu tư, Công ty Đồng Tâm thi công công trình đường thôn Tu Thó (*hạng mục công thoát nước qua đường*) có ảnh hưởng đến diện tích ruộng của các hộ thôn Tân Ba và vùi lấp 02 ao nuôi cá của 02 hộ thuộc thôn Tân Ba. Đề nghị cấp trên chỉ đạo đơn vị thi công có biện pháp xử lý sớm trước mùa mưa để đất không bị lấp xuống ruộng và hoa màu của các hộ, ảnh hưởng đến diện tích canh tác của các hộ khác.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm việc với HĐND, UBND xã Tê Xăng cùng với thôn trưởng thôn Tân Ba và hộ dân kiểm tra thực tế tại các điểm sạt lở, đồng thời xác định ruộng và hoa màu của các hộ dân bị bồi lấp là do mưa lớn kéo dài làm sạt lở đất, không phải do thi công công trình đường thôn Tu Thó gây ra (*có Biên bản làm việc kèm theo*). Trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với UBND xã tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng để tiến hành khắc phục các điểm sạt lở nêu trên.

5.2. Cử tri A BLâm, thôn Đăk Song: Phản ánh về việc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chậm chi trả tiền đền bù, bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng do thi công công trình đường ATK Tê Xăng – Ngok Lây.

Trả lời: Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã lập Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư (*bổ sung*), nhưng vướng quy hoạch đất lâm nghiệp nên UBND huyện chưa phê duyệt phương án bồi thường. Sau khi được cấp có thẩm quyền đưa ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp, UBND huyện sẽ phê duyệt phương án bồi thường, đồng thời giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng rút và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân theo đúng quy định. (nội dung này UBND huyện, Ban quản lý đã giải thích nhiều lần, đề nghị UBND xã thông tin cho cử tri và niêm yết nội dung tại nơi họp dân, tiếp xúc cử tri để cử tri biết và chờ các ngành thực hiện đúng quy định của pháp luật).

5.3. Cử tri Y Bắp, thôn Đăk Viên phản ánh: việc đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận QSD cho các hộ trên địa bàn xã Tê Xăng (*đất nông nghiệp*), quá trình đo đạc ngoại nghiệp hiện nay còn sót 12 hộ thuộc thôn Đăk Viên, xã Tê Xăng, gồm các hộ: A Sỹ, A Đạt, A Đình (a), A Rô, Y Dôm, Y Đài, A Pôi, Y Mếp (b), A Đức, A Dịu, A Neng, A Tường.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tê Xăng tiến hành kiểm tra. Theo đó, ngày 09/8/2023, UBND xã Tê Xăng đã phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn trắc địa bản đồ và Công nghệ mô Tây Hồ (*đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc chính quy*) cùng với thôn đi kiểm tra, xác minh các vị trí đất của các hộ. Qua kiểm tra thực địa, hồ sơ và hệ thống bản đồ thì các hộ dân trên địa bàn thôn Đăk Viên đã thực hiện đo đạc chính quy và kê khai đất. Riêng đối với vị trí đất của 12 hộ dân ý kiến nêu trên, qua kiểm tra thì quỹ đất của các hộ dân đang canh tác là đất thuộc quy hoạch 03 loại rừng, chỉ thực hiện kê khai chứ chưa cấp

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

6. Cử tri xã Ngọc Yêu

Ý kiến cử tri thôn Tam Rin: Hiện nay nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn được đầu tư từ năm 2016 đến nay, nên một số hạng mục đã xuống cấp và hư hỏng, diện tích nhỏ không đủ cho nhân dân tham gia hội họp. Đề nghị cấp trên quan tâm phân bổ kinh phí hỗ trợ các thôn, để các thôn nâng cấp, mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng.

Trả lời: Nội dung này tương tự như ý kiến đã trả lời cho cử tri xã Đăk Na tại **Mục 1.1.**

7. Cử tri xã Văn Xuôi

7.1. Ý kiến thôn Đăk Văn 1: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm bố trí kinh phí đầu tư sân chơi, hàng rào cho điểm trường Mầm non thôn Đăk Văn 1.

Trả lời: Nội dung này tương tự như ý kiến đã trả lời cho cử tri xã Đăk Na tại **Mục 1.1.** Đối với kiến nghị của cử tri, UBND huyện xin tiếp thu và hiện nay đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát nguồn lực để triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho trường học các cấp theo thứ tự ưu tiên khi cân đối được nguồn (*trong đó có xã Văn Xuôi*).

7.2. Ý kiến cử tri Y Khính, thôn trưởng thôn Long Tro: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo BQL XDCB huyện khi thi công sửa chữa đường nội thôn, thôn Long Tro, xã Văn Xuôi, đến đoạn đường từ nhà A Khế đến nhà A Duyên khoảng 60m, đoạn đường này chưa có kinh phí để sửa chữa nhưng công trình thi công lại cào phá hai bên đường làm khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng vào làm việc với HĐND, UBND xã Văn Xuôi cùng với thôn và các hộ dân kiểm tra thực tế tại công trình bị ảnh hưởng do quá trình thi công gây ra. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đắp lại lề đường, hoàn thành trước ngày 25/8/2023 (*có Biên bản làm việc kèm theo*).

Trên đây là báo cáo tổng hợp Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND huyện Tu Mơ Rông./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- ĐB HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ủy viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- TT HĐND các xã;
- UBND các xã;
- UBMTTQVN các xã;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Trung Mạnh